



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๖๒๖

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เรื่อง การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกำกับดูแลการใช้พืชกัญชา กัญชง  
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทย

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม รับทราบในข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนที่มีต่อการปลดล็อกใช้กัญชา กัญชง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ ที่ผ่านมา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และกำกับดูแลการใช้กัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ลดรายจ่ายด้านการรักษาและเพิ่มทางเลือกการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ

- ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการ ๖ คณะ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) ด้านการแพทย์ และการบำบัดรักษา (๒) ด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน และผลกระทบทางสังคม (๓) ด้านการผลิต ทางเกษตรกรรม (๔) ด้านการป้องกันการลักลอบนำเข้า การผลิตที่ผิดกฎหมาย (๕) ด้านกฎหมาย และ (๖) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ จะออกแนวทางการกำหนดแนวทางการใช้กัญชา-กัญชง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ คือ เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบทางสังคมต่อไป

๑.๒ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง มีเป้าหมายหลักเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยได้นำตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ๘ ตำรับ

- ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ พืชกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้ก้าวไปด้วยกันอย่างถูกต้อง ประชาชนจะสามารถปลูกพืชกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพ เมื่อปลูกแล้วยังสามารถแสดงตนด้วยการจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ทั้งระบบ Android และ IOS และเว็บไซต์ <http://plookganja.fda.moph.go.th> ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่วนการทำธุรกิจให้ดำเนินภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ ขณะเดียวกัน สธ.ได้เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนหากนำกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เสพ สูบ โดยออกประกาศระบุกลิ่นและควันกัญชาเป็นเหตุรำคาญจะมีโทษตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งการห้ามจำหน่ายและใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

๑.๓ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขได้ลงนามในคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญ จากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ เป็นต้นไป ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย สธ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปกทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าว

- รายละเอียดคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้การควบคุมเหตุรำคาญตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้ (๑) ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยไม่...

โดยไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น หรือควันรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (๒) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เรื่อง กลิ่น หรือควันจากการสูบกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานที่ หรือบริเวณที่ถูกประชาชนร้องเรียน แหล่งกำเนิดกลิ่น หรือควัน ลักษณะกลิ่น ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น (๓) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผู้ร้องเรียนทราบและยุติเรื่อง (๔) ให้เจ้าพนักงานติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน ที่กำหนดให้ผู้ถูกร้องเรียนต้องปฏิบัติ หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ดำเนินการตามคำแนะนำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งทางปกครอง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ หรือ มาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๔ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การปลดล็อกกัญชา กัญชง ทำให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและใช้ในครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ในการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายกรณีที่เป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน และเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือในทางอุตสาหกรรมได้ สำหรับการผลิตแปรรูปส่วนอื่น ๆ ของพืชกัญชา กัญชง เช่น ใบ ช่อดอก กิ่งก้าน ราก ไม่ต้องขออนุญาต ส่วนสารสกัด หากมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) เกิน ๐.๒% ถือเป็นยาเสพติด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีพืชกัญชา กัญชง หรือสารสกัดกัญชา กัญชงเป็นส่วนประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ให้ขออนุญาตตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ยาน้ำมันกัญชา ยาแผนไทยที่มีใบ ช่อดอก ราก ฯลฯ เป็นส่วนผสม ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ กรณีเป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน หากจะใช้กัญชา กัญชง ไปปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ ให้ทำได้ตามการประกอบวิชาชีพโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตผลิต หากมีข้อสงสัยเรื่องการปลูก การสกัด หรือการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๕๖ กด ๓ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ

๑.๕ รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การผลักดันนโยบายการใช้กัญชา โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่เน้นการใช้เพื่อสันทนาการ ในทางปฏิบัติอาจมีความอ่อนแอเกิดขึ้น เนื่องจากการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีโรคที่อนุญาตให้ใช้ประมาณ ๖-๗ โรค แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ การนำกัญชาไปใช้เพื่อสันทนาการแล้วอ้างว่าใช้เพราะเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก รวมถึงการได้รับสารในกัญชาโดยไม่ทราบถึงปริมาณจากการรับประทานถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล ตนจึงได้หารือกับโรงเรียนแพทย์และเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาทุกรายร่วมกับการรายงานจาก สธ. นอกจากนี้ จะประสานกับ กทม. เพื่อเฝ้าระวังการใช้กัญชาในโรงเรียนและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นถึงอันตรายจากกัญชา เพื่อให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... เป็นไปอย่างรอบคอบ

๑.๖ ศ.นพ.สมศักดิ์ ไล่ห้เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ออกแถลงการณ์จุดยืนของราชวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลกระทบกฎหมายกัญชาเสรีต่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากการยกเว้นกัญชาจากการเป็นยาเสพติดจะส่งผลให้ประชาชนทุกคน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชามีสาร Cannabinoid (CBD) ทั้งชนิดเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสารไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หากใช้กัญชาอย่างเสรีโดยไม่มีกฎหมายควบคุม ประชาชนมีโอกาสรับสาร CBD เข้าไปจนอาจมีผลกระทบรุนแรง

โดยเฉพาะต่อสมองเด็กและเยาวชน เช่น พัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เซอว์นปัญญาลดลงและส่งผลต่ออารมณ์ กับจิตใจ มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท ภาวะฆ่าตัวตาย เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆ

## **๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ**

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม กำชับให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงการปลดล็อกกัญชา กัญชง ไม่ได้เป็นการเสพเพื่อสันทนาการ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านกลไกของ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทั้งเรื่องการปลูก การเสพ และการนำไปจำหน่าย ลดความกังวลของสังคมเกี่ยวกับการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชา ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ นำไปใช้เพื่อนันทนาการ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมตามมา

๒.๒ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย มีความห่วงใยและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จึงมีคำแนะนำ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกัญชาต่อเด็กและวัยรุ่น ดังนี้ (๑) เด็กที่อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ และกัญชามีสาร THC ที่มีผลต่อสมองเด็กในระยะยาว ดังนั้น เด็กจึงไม่ควรได้รับ THC ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์ (๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษของการใช้กัญชากับสมองเด็ก เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการเข้าถึงกัญชาเพื่อนันทนาการว่ากัญชาเป็นสารที่มีฤทธิ์เสพติด ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตในระยะเฉียบพลันและอาจรุนแรงถึงกับชีวิตได้ รวมถึงมีผลกระทบในระยะยาวต่อสมอง (๓) มีมาตรการควบคุมการผลิตและขายอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาผสม และให้มีเครื่องหมาย/ข้อความเตือนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการใช้ในเด็กและวัยรุ่น โดยระบุข้อความ “ห้ามเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริโภค” (๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ควบคุมไม่ให้มีการจูงใจออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เช่น ภาพการ์ตูน หรือใช้คำพูดสื่อไปในทางให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร หรือขนมที่เด็กและวัยรุ่นบริโภคได้ และ (๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็กอย่างต่อเนื่องและจริงจัง หลังจากใช้กฎหมายกัญชาเสรี

๒.๓ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ระหว่างรอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร อาจเกิดภาวะสุญญากาศทางกฎหมาย จึงจำเป็นต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจทั้งประโยชน์และข้อควรระวัง รวมทั้งประเมินติดตามให้ประชาชนใช้กัญชาอย่างเข้าใจและถูกต้อง สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือ การพิจารณามาตรการช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาเพิ่มเติม หรือปลูกใหม่ให้จดแจ้งในแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ส่วนการใช้กัญชาปรุงอาหาร ย้ำว่า “กัญชา” ชูรสอาหารให้อร่อย แต่การใส่กัญชาในปริมาณมากต้องระวัง เนื่องจากการย่อยอาหารที่มีกัญชาผสมมีกระบวนการที่แรงและสะสมมากกว่าการสูบ หากรับประทานอย่างไม่ระวัง อาจเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้

๒.๔ ศ.นพ.สิริชัย ชยสิริโสภณ Neurologist และนักวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์จากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในกัญชามีสารสำคัญจำนวนมาก ที่สำคัญคือ สาร THC ซึ่งมีฤทธิ์เสพติดออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสาร CBD ไม่มีฤทธิ์เสพติด ทั้งนี้ สารดังกล่าวจะมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกัญชา และขอย้ำ กัญชาไม่ได้รักษาทุกโรค ที่รักษาอยู่ขณะนี้ เป็นเพียงรักษาอาการเท่านั้น ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุของโรค เมื่อหยุดอาการ

ก็กลับมาอีกหากเป็นอาการเรื้อรัง การใช้ต้องทราบถึงปริมาณสาร THC เนื่องจากเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลง อารมณ์ เลื่อนลอย มึนเมา ท้องเสีย อาเจียน ความคิดเชื่องช้า ความจำเสื่อม หากได้รับปริมาณสูงจะทำให้ประสาท หลอน ผู้ไม่เคยใช้มาก่อนสารนี้อยู่ในร่างกายนาน ๕๖ ชั่วโมง ส่วนผู้ที่เคยใช้มานาน สารนี้จะอยู่ได้นานถึง ๑๒๘ ชั่วโมง จึงต้องระวัง หากจะใช้ควรปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ มีรายงานการสูบกัญชาเป็นเวลานานมีผลเสียต่อปอดรุนแรง กว่า การสูบบุหรี่ ทั้งยังผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีการอักเสบของหลอดลม ปอด ที่สำคัญคือมะเร็งปอด ทั้งยังมีปัญหาทางสมอง ไอคิวต่ำ เนื้อสมองฝ่อ สติปัญญาเสื่อม เฉื่อยชา ตัดสินใจผิดพลาด จิตหลอน และอาจเป็นโรคจิต จึงต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มีการสูบ

๒.๕ รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผอ.ศศก. กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นชาติแรกในเอเชียที่เปิดให้ใช้กัญชาอย่างเสรี บทเรียนในต่างประเทศที่มีการใช้กัญชาอย่างเสรีเพื่อสันติภาพการ เช่น แคนาดา อูรุกวัย โดยคาดหวังจะช่วยแก้ปัญหา การใช้กัญชาผิดกฎหมาย แต่กลับพบมีผู้ใช้กัญชามากขึ้นและมีผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินที่สัมพันธ์กับการใช้กัญชา เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเฝ้าระวังให้ความรู้การใช้กัญชาอย่างถูกต้องและระวังไม่ให้ใช้ในเด็ก เนื่องจาก มีผลกระทบต่อพัฒนาการสมอง จิตใจ ซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตาย

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการควรร่วมมือกันในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับประโยชน์ ข้อควรระวัง ผลดีและผลเสียของการใช้กัญชา รวมถึงสามารถใช้กัญชาในวัตถุประสงค์ใดได้ตาม กฎหมายและการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางร้ายในระยะยาวและทำให้กัญชากลายเป็น ดาบสองคมกลับมาทำร้ายประชาชน

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานมัย สำนักงานการแพทย์ สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการ สนับสนุนความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและ กำกับดูแลการใช้กัญชา กัญชง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ ด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ลดรายจ่ายด้านการรักษาและเพิ่มทางเลือก การดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันความสับสนทั้งเรื่องการปลูก การเสพ และการนำไปจำหน่าย รวมทั้งลดความกังวล ของสังคมเกี่ยวกับการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตลอดจนการบูรณาการ ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามดูแลและป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชา โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุที่อาจนำกัญชาไปใช้เพื่อนันทนาการ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบด้านสุขภาพและ สังคม ตลอดจนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.อย่างใกล้ชิด

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°, บางกอกโพสต์

๕.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgsonline.com](http://www.mgsonline.com), [www.kapook.com](http://www.kapook.com), [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th), [www.news.ch๗.com](http://www.news.ch๗.com), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)